



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย
และผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงประเด็น (Quick Win)
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย และผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเชิงประเด็น (Quick Win) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อน
งานด้านการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยและผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองทุ่งสง โดยมี นายทศพร จันทระประวิติ นายอำเภอทุ่งสง , นายทรงชัย วงษ์วีระดำรง นายกเทศมนตรี ,
ผู้อำนวยการกองทุกกอง , หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ,
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยและผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงประเด็น(Quick Win) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกว่า ๘๐ คน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมการ
รองรับสังคมผู้สูงวัยและการจัดการศึกษาให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยนายปลอบ ชูช่วย ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้นำสมาชิกมาสาธิตการเย็บจากและการทำของที่ระลึก ซึ่งสมาชิกได้ดำเนินการ
สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ชมรมผู้สูงอายุยังได้นำสมาชิกไปถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เยาวชนในพื้นที่ด้วย

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนรับทราบ การร่วมต้อนรับคณะศึกษา
ดูงาน และขอขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย และผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงประเด็น
(Quick Win) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองทุ่งสง ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้ชมรมฯ สามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพกิจกรรม



นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๗ มิถุนายน ๒๕๕๙